

BẢN TIN

NỘI CHÍNH

HÀ TỈNH

BAN NỘI CHÍNH TỈNH ỦY HÀ TĨNH



**ĐẠI HỘI
XIX**

**CHÀO MỪNG
ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH
LẦN THỨ XIX
NHIỆM KỲ 2020 - 2025**

**SỐ 23
NĂM 2020**



BẢN TIN

Nội Chính

HÀ TỈNH

BAN NỘI CHÍNH TỈNH ỦY HÀ TỈNH

Số 06 - Nguyễn Thiếp - TP. Hà Tĩnh

Điện thoại: 0239.369.1979

Fax: 0239.389.2695

Email: Bantinnoinchinhht@gmail.com

Chịu trách nhiệm xuất bản

Trưởng Ban Biên tập

TRẦN BÁU HÀ

UVBTV, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy

Ban Biên tập:

NGUYỄN VĂN CƯỜNG

TRẦN QUANG NHẬT

TRẦN ĐÌNH TRỌNG

VÕ THỊ THẢO

TRẦN TRUNG HÀ

PHAN THỊ HẰNG

TRẦN THANH HUYỀN

Thư ký BBT và trình bày

VÕ THỊ THẢO

Ảnh bìa 1: Tranh cổ động chào mừng

Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX

Tranh: S.T

In 2.000 cuốn, khổ 19x26,5cm tại Công ty Cổ phần In Hà Tĩnh. Giấy phép xuất bản số 61/GPBT-STTTT, do Sở TTTT cấp ngày 16/9/2020.

In xong và nộp lưu chiểu tháng 10/2020.

Mục lục

TRẦN BÁU HÀ

Mô hình tiếp dân "3 trong 1" ở Hà Tĩnh
đã và đang thực sự phát huy hiệu quả 1

DƯƠNG TẮT THẮNG

Thành phố Hà Tĩnh tăng cường lãnh đạo công tác
nội chính, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật
tự an toàn xã hội, phục vụ đại hội đảng các cấp 4

NGUYỄN TẮT NHÂN

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh quyết tâm thực hiện
thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ quân sự tỉnh
lần thứ XIII 7

NGUYỄN THANH LIÊM

Công tác đảm bảo an ninh trật tự trước thềm đại hội
đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX 10

NGUYỄN THÁI BÌNH

Xây dựng thế trận biên phòng toàn dân ngày
càng vững chắc 13

TRẦN NHẬT TÂN

Huyện Thạch Hà đột phá trong cải cách hành chính 17

DƯƠNG XUÂN HÒA

Quan điểm của Đảng, Nhà nước về đất đai liên quan
đến tôn giáo và thực trạng đất đai tôn giáo ở Hà Tĩnh 20

NGUYỄN CÔNG THÀNH

Quản lý báo chí trong xu hướng phát triển của
truyền thông hiện đại 23

HOÀNG QUỐC HUẤN

Hiệu quả từ các giải pháp tổ chức thực hiện công
tác phòng cháy chữa cháy rừng năm 2020 trên địa
bàn tỉnh 26

LÊ TOÀN THẮNG

Thực hiện hiệu quả các giải pháp phòng, chống
tham nhũng góp phần xây dựng Đảng trong sạch,
vững mạnh 29

NGUYỄN THỊ LỆ HÀ

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên
trước hết là cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp 32

TRẦN ĐÌNH TRỌNG

Nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về thi hành án
hình sự và tái hòa nhập cộng đồng cho người chấp
hành xong hình phạt tù trên địa bàn Hà Tĩnh 34



MÔ HÌNH TIẾP DÂN “3 TRONG 1” Ở HÀ TỈNH ĐÃ VÀ ĐANG THỰC SỰ PHÁT HUY HIỆU QUẢ

TRẦN BÁU HÀ

Ủy viên BTV, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy

Nhiệm kỳ qua, công tác tiếp dân được cấp ủy, chính quyền các cấp và các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc, bài bản và đạt được những kết quả thiết thực. Đặc biệt, từ khi thực hiện tiếp dân theo hình thức “3 trong 1” - Bí thư cấp ủy, Chủ tịch HĐND và Chủ tịch UBND tiếp dân cùng chủ trì một phiên, công tác tiếp dân tiếp tục có nhiều đổi mới; nhiều vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài được tập trung giải quyết.



Buổi tiếp công dân 3 trong 1 của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND tỉnh

Những năm qua, Hà Tĩnh là địa phương thu hút được nhiều chương trình, dự án trọng điểm trong nước và nước ngoài

đầu tư trên địa bàn, đã góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội. Quá trình triển khai các dự án liên quan đến vấn đề đất đai, giải phóng mặt bằng,

tái định cư, chính sách xã hội... cũng làm nảy sinh các mâu thuẫn; cùng với đó là tác động của sự cố môi trường biển đã kéo theo đơn thư khiếu nại, tố



cáo, thậm chí nhiều vụ việc đông người, phức tạp kéo dài, ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Vì vậy, việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với Nhân dân và xử lý các kiến nghị, phản ánh của nhân dân là rất quan trọng để đảm bảo ổn định tình hình và đã được cấp ủy chính quyền các cấp ở Hà Tĩnh quan tâm thực hiện, đặc biệt là sau khi có Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân.

Ngay sau khi có Quy định số 11-QĐi/TW của Bộ Chính trị, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch và tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện cho đội ngũ cán bộ cốt cán toàn tỉnh; tiếp đó đôn đốc các huyện, thành, thị ủy tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện đến cấp xã, phường, thị trấn.

Thông thường, thành phần tham dự các phiên tiếp dân của đồng chí Bí thư, Chủ tịch HĐND và

Chủ tịch UBND tỉnh cơ bản là như nhau. Ban Nội chính Tỉnh ủy là cơ quan tham mưu công tác tiếp dân của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc xử lý các vụ việc theo thông báo kết luận tiếp dân của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy. Sau 5 phiên tiếp dân đầu tiên của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cho thấy, đa số khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của người dân chủ yếu là các vụ việc liên quan đến quản lý Nhà nước về đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư, chính sách xã hội, bồi thường hỗ trợ sự cố môi trường biển... thuộc trách nhiệm của đồng chí Chủ tịch UBND cấp tỉnh, cấp huyện. Sau mỗi cuộc tiếp dân, thông báo kết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đều giao cho đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh để chỉ đạo các sở, ngành và UBND huyện có liên quan xử lý. Vì vậy, từ khi tiếp dân để nghe các kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo đến khi xử lý vụ việc mất khá nhiều thời gian của cả cấp ủy, chính quyền và người dân. Từ thực tiễn đó, Ban Nội chính Tỉnh ủy đã tham

mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy định số 1130-QĐi/TU, ngày 29/8/2019 về tiếp dân của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh và đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trong cùng một phiên (gọi tắt là tiếp dân “3 trong 1”). Sau hơn một năm triển khai tiếp dân “3 trong 1” cho thấy phương thức này đã phát huy được những ưu điểm và hiệu quả vượt trội; đảm bảo thống nhất giữa lãnh đạo của Tỉnh ủy, giám sát của HĐND tỉnh và chỉ đạo của UBND tỉnh đối với các sở, ngành, UBND huyện có liên quan. Đồng thời việc theo dõi, kiểm tra, đôn đốc xử lý các vụ việc theo thông báo kết luận tiếp dân của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng thuận lợi hơn, sát sao và hiệu quả hơn. Nhờ đó, tiến độ giải quyết các vụ việc cũng nhanh hơn, tránh được việc đùn đẩy trách nhiệm, tiết kiệm được thời gian của những người tiếp dân và cả chính người dân.

Các buổi tiếp dân diễn ra cởi mở, dân chủ, người dân được trình bày hết suy nghĩ, ý kiến, nguyện vọng



của mình và được các đồng chí đứng đầu cấp ủy, chính quyền và đại diện lãnh đạo các cơ quan liên quan lắng nghe, giải đáp. Tính đến tháng 9/2020, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã tổ chức 18 phiên tiếp dân, chỉ đạo giải quyết nhiều vụ việc, trong đó có những vụ việc tồn đọng kéo dài từ 7-10 năm đã được giải quyết dứt điểm, được nhân dân đồng tình, ủng hộ, đánh giá cao. Từ việc tiếp dân của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và kết quả xử lý công việc đã tạo động lực lan tỏa nhanh chóng trong toàn Đảng bộ tỉnh. Đến nay 13/13 huyện, thành, thị ủy đều thực hiện việc tiếp dân “3 trong 1” và để đảm bảo việc tiếp dân, xử lý các kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo của người dân được thông suốt từ cấp tỉnh đến cấp huyện, hiện nay tiếp dân định kỳ ở cấp tỉnh là vào ngày 15 và cấp huyện là ngày 20 hàng tháng.

Có thể khẳng định, công tác tiếp dân, đối thoại giải quyết khiếu nại, tố cáo của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp thời gian qua, nhất là thực hiện việc tiếp dân “3 trong

1” đã giải quyết được rất nhiều các vụ việc khiếu nại phức tạp, đông người, kéo dài; hạn chế phát sinh thêm những vụ việc mới, vượt cấp. Qua đó tạo sự đồng thuận trong Nhân dân, cán bộ, đảng viên, góp phần tích cực đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà bền vững.

Để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Quy định số 11-QĐi/TW của Bộ Chính trị và Quy định số 1130-QĐi/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trong thời gian tới cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau:

(1) Tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18/02/2019 của Bộ Chính trị “về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân” gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị và Quy định số 1130-QĐi/TU, ngày 29/8/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

(2) Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương, đơn vị trong việc tiếp, đối thoại trực tiếp với công dân, giải quyết những phản ánh, kiến nghị của công dân; giải quyết kịp thời, dứt điểm các vụ việc mới phát sinh từ cơ sở, không để nảy sinh các “điểm nóng”, các vụ việc đông người, phức tạp, kéo dài, khiếu kiện vượt cấp;

(3) Tăng cường công tác phối, kết hợp trong tham mưu, xử lý, giải quyết giữa các cơ quan chức năng và huyện, thành phố, thị xã để nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân, xử lý đơn, thư phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân. Tập trung kiểm tra, rà soát và tham mưu, giải quyết dứt điểm các vụ việc nổi cộm, phức tạp, kéo dài.

(4) Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc, theo dõi người đứng đầu cấp ủy trong việc chấp hành quy định về tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân □



THÀNH PHỐ HÀ TĨNH

TĂNG CƯỜNG LÃNH ĐẠO CÔNG TÁC NỘI CHÍNH, GÓP PHẦN GIỮ VỮNG AN NINH CHÍNH TRỊ, TRẬT TỰ AN TOÀN XÃ HỘI, PHỤC VỤ ĐẠI HỘI ĐẢNG CÁC CẤP

DƯƠNG TẮT THẮNG

Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Hà Tĩnh



Lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Tĩnh

Với vị thế là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội của tỉnh, thời gian qua cùng với việc lãnh đạo toàn diện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng thì cấp ủy, chính quyền từ thành phố đến cơ sở luôn quan tâm lãnh đạo, thực hiện công tác nội chính, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, đặc biệt là thời điểm diễn ra đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Những tháng đầu năm 2020, trên địa bàn tỉnh và thành phố diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng, nhất là đại hội Đảng cấp cơ sở và thành phố, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Cùng với việc tiếp tục đẩy mạnh, khơi dậy các phong trào thi đua chào mừng đại hội, cấp ủy, chính quyền, cả hệ thống chính trị, đặc biệt là các cơ quan nội chính thành phố đã tăng cường



bám sát cơ sở, nắm chắc tình hình địa bàn, chủ động các phương án đối phó làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực phản động, đảm bảo giữ vững ổn định về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đưa lại sự yên bình trong cuộc sống của người dân, thúc đẩy kinh tế, xã hội phát triển, góp phần vào công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, nhất là tổ chức thành công đại hội Đảng cấp cơ sở và thành phố nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác nội chính, cấp ủy thành phố đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức học tập, quán triệt đầy đủ các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Định kỳ hằng quý, Thường trực Thành ủy giao ban với các cơ quan khối nội chính thành phố nghe báo cáo kết quả thực hiện, cho ý kiến chỉ đạo cụ thể về công tác nội chính để các cơ quan triển khai thực hiện. Theo đó, yêu cầu các cơ quan khối nội chính thành phố nắm chắc tình hình, tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở, nhất là thời điểm trước, trong và sau Đại hội Đảng các cấp; phối hợp chặt chẽ trong tiếp nhận,

giải quyết tố giác, tin báo tội phạm; đẩy mạnh công tác đấu tranh, phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm; nâng cao chất lượng, tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án; tập trung giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; tiến hành thanh tra, kiểm tra trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tiếp tục phát huy, tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng.

Với quan điểm lấy phòng ngừa là chính, nên trong lãnh đạo, chỉ đạo Ban Thường vụ Thành ủy đã phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, phát huy tốt và nhân rộng các mô hình phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc”, nhất là chỉ đạo lực lượng công an tăng cường các biện pháp, phương tiện trực tiếp mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm. Từ đầu năm 2020 đến nay, tình hình tội phạm trên địa bàn cơ bản được kiểm soát. Cơ quan chức năng đã phát hiện, điều tra, xử lý 269 vụ/462 đối tượng vi phạm về hình sự, kinh tế, ma túy, trong đó điều tra làm rõ

63 vụ/115 đối tượng phạm pháp hình sự; đấu tranh triệt phá thành công 03 chuyên án; xử lý hành chính 206 vụ/347 đối tượng vi phạm pháp luật; kịp thời đấu tranh triệt phá các tụ điểm ma túy, đánh bạc, tội phạm tín dụng đen... gây nhức nhối, bức xúc trong Nhân dân. Công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp được tăng cường, kịp thời ban hành văn bản kháng nghị, kiến nghị, đề xuất đối với các cơ quan liên quan trách nhiệm trong việc khắc phục những mặt hạn chế, khuyết điểm, vi phạm theo quy định của pháp luật. Việc xét xử được thực hiện nghiêm túc, đúng pháp luật, giải quyết kịp thời các vụ việc, vụ án phát sinh trên địa bàn; công tác thi hành án dân sự có nhiều chuyển biến tích cực; công tác giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý tiếp tục được đổi mới về cách thức tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm, bám sát yêu cầu, nhiệm vụ chính trị; công tác thanh tra, tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng được quan tâm đúng mức, thường xuyên chú trọng tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát đối với các lĩnh vực nhạy cảm dễ phát sinh vi phạm, như: đầu tư xây dựng cơ



bản, quản lý tài chính ngân sách, đất đai, bồi thường, giải phóng mặt bằng... Thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả Quy định số 11-QĐi/TW của Bộ Chính trị về tiếp dân của người đứng đầu cấp ủy (*thành phố là đơn vị đầu tiên trong tỉnh tổ chức tiếp dân 3 trong 1, gồm Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND thành phố*). Nhờ chủ động làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh kết hợp với tuyên truyền, vận động nên tình hình trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố luôn được giữ vững ổn định, Nhân dân đặt niềm tin vào sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền và lực lượng chức năng.

Trước tình hình hiện nay, các tổ chức phản động tiếp tục chống phá, gây mất ổn định an ninh trật tự trên địa bàn; tình trạng đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh kiến nghị có xu hướng gia tăng, nhất là trước thềm Đại hội Đảng bộ tỉnh và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Bên cạnh đó, ý thức, tinh thần trách nhiệm của một bộ phận nhỏ người dân trong công tác phòng ngừa, đấu tranh tố giác tội phạm chưa được nêu cao. Do vậy, trong thời gian tới, cấp ủy, chính quyền Thành phố tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện có

hiệu quả các chương trình, kế hoạch đã đề ra, đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Trước mắt, tập trung chỉ đạo tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung theo Kết luận 32-KL/TW ngày 05/7/2018 của Bộ Chính trị về công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình mới; Nghị quyết số 10-NQ/TU của Tỉnh ủy về công tác nội chính; Chương trình hành động số 05-CTr/Th.U ngày 30/11/2015 của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố về thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU của Tỉnh ủy về công tác nội chính; chỉ đạo các cơ quan chức năng phối kết hợp để thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự, chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền chỉ đạo giải quyết tốt các vụ việc liên quan đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ngay tại địa bàn cơ sở... Huy động tối đa lực lượng, phương tiện, tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Đẩy mạnh tuyên truyền, phản bác các luận điệu, quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, các âm mưu hoạt động chống phá của các đối tượng cơ hội chính trị, phản động, các loại tội

phạm và hành vi vi phạm pháp luật. Tổ chức tuần tra canh gác, bảo vệ an toàn một số khu vực trọng điểm trên địa bàn không để tiềm ẩn, phát sinh phức tạp về an ninh trật tự làm ảnh hưởng đến công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh và trước thềm Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đồng thời tiếp tục phát huy và nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị và tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong thực hiện công tác nội chính; thường xuyên quan tâm đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết TW4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên...

Thông qua thực hiện hiệu quả công tác nội chính, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn sẽ góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, chương trình trọng điểm, đột phá chiến lược Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XXI nhiệm kỳ 2020 - 2025 □



BỘ CHỈ HUY QUÂN SỰ TỈNH QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ QUÂN SỰ TỈNH LẦN THỨ XIII

Đại tá NGUYỄN TẮT NHÂN

Phó Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh



Lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã thành công tốt đẹp, được các cấp ghi nhận, đánh giá cao, thực sự là đại hội mẫu mực, tiêu biểu. Đại hội đã kiểm điểm đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020,

trong đó nhấn mạnh: nhiệm kỳ qua Đảng bộ Quân sự tỉnh đã quán triệt, thực hiện nghiêm túc các quan điểm, chủ trương của Đảng, Quân ủy Trung ương, Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân khu 4, của Tỉnh ủy về nhiệm vụ quân sự - quốc phòng. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh về mọi mặt, bảo đảm

sẵn sàng chiến đấu cao, hoàn thành tốt nhiệm vụ, mục tiêu, nghị quyết đã đề ra. Làm tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng - quân sự địa phương tạo bước chuyển biến mới về xây dựng nền quốc phòng toàn dân; xây



Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra vật chất hậu cần tại khu cách ly thuộc Trung tâm huấn luyện dự bị động viên của tỉnh

dựng thể trận quốc phòng toàn dân gắn với thể trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc. Tích cực, chủ động phối hợp các lực lượng giải quyết có hiệu quả các vấn đề nảy sinh ở cơ sở, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy kinh tế - xã hội tỉnh nhà phát triển. Đảng bộ liên tục đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, đơn vị vững mạnh toàn diện. Lực lượng vũ trang luôn kiên định vững vàng trong mọi khó khăn, thử thách, là chỗ dựa tin cậy của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân địa phương.

Thời gian tới, trước yêu cầu đặt ra ngày càng cao

của nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 xác định: “Tham mưu xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thể trận quốc phòng toàn dân gắn với thể trận an ninh nhân dân, xây dựng tỉnh, huyện, thành phố, thị xã thành khu vực phòng thủ vững chắc; gắn phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh. Xây dựng Đảng bộ thật sự trong sạch, vững mạnh; xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “*mẫu mực, tiêu biểu*”; thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong tình hình mới; phấn đấu xây dựng Lực

lượng vũ trang tỉnh đạt danh hiệu “*Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân*”.

Để đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 được hiện thực hóa, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã chỉ đạo các Đảng ủy cơ sở trực thuộc và Đảng ủy Quân sự các huyện, thị xã, thành phố, làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Nghị quyết đến mọi cán bộ, đảng viên và quần chúng trong cơ quan, đơn vị nhận thức đúng và nhất trí cao với đánh giá của Đại hội trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp lãnh đạo nhiệm kỳ 2020 - 2025; đồng thời xác định rõ trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, quần chúng trong thực hiện nhiệm vụ, xây dựng ý chí quyết tâm, đề ra biện pháp thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội. Cùng với việc phổ biến, quán triệt Nghị quyết Đại hội, Đảng ủy Quân sự tỉnh và Đảng ủy quân sự các huyện, thị, thành phố; các Đảng ủy trực thuộc xây dựng chương trình hành động toàn khóa, quy chế làm việc, quy chế lãnh đạo của Đảng ủy và kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát



nhiệm kỳ; phân công trách nhiệm cụ thể cho từng đảng ủy viên và ủy viên Ủy ban kiểm tra Đảng ủy.

Bằng ý chí, nghị lực và quyết tâm cao thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu mà Đại hội đã đề ra, cấp ủy Đảng, chỉ huy các cấp trong Đảng bộ Quân sự tỉnh tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau:

Một là, chủ động tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; phối hợp các lực lượng nắm, giải quyết tốt các tình huống xảy ra trên địa bàn, góp phần giữ vững ổn định chính trị, thúc đẩy kinh tế tỉnh nhà phát triển. Thực hiện tốt công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh, công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, tuyển sinh quân sự. Xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên bảo đảm số lượng, chất lượng. Chỉ đạo xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, cụm an toàn làm chủ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, công tác đối ngoại quân

sự, phòng, chống dịch bệnh, khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ, cứu nạn. Giải quyết dứt điểm những tồn đọng trong quản lý, sử dụng đất quốc phòng.

Hai là, tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và hiệu quả hoạt động của “*Ban Chỉ đạo 35*”, “*Lực lượng 47*”; chất lượng thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền, phong trào thi đua quyết thắng. Đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “*Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ*” trong thời kỳ mới. Lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả công tác bảo vệ an ninh, dân vận, chính sách. Quan tâm chăm lo xây dựng các tổ chức quần chúng, hội đồng quân nhân vững mạnh. Nâng cao chất lượng xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật. Thực hiện tốt công tác thanh tra quốc phòng, khoa học quân sự. Bảo đảm tốt công tác hậu cần, tài chính, kỹ thuật cho các nhiệm vụ.

Ba là, tập trung xây dựng Đảng bộ Quân sự tỉnh vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Chỉ đạo thực hiện có hiệu

quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), các quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Tăng cường công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện đội ngũ cán bộ. Thực hiện tốt công tác cán bộ, công tác kiểm tra, giám sát. Tiếp tục đổi mới phương pháp, tác phong lãnh đạo của cấp ủy.

75 năm qua dưới ngọn cờ lãnh đạo cách mạng của Đảng, sự đùm bọc, giúp đỡ hết lòng của Nhân dân và bạn bè quốc tế, lực lượng vũ trang Hà Tĩnh đã xây đắp nên truyền thống vẻ vang và được đúc kết thành 8 chữ vàng “*trung hiếu, đoàn kết, dũng cảm, sáng tạo*”. Ngày nay, cán bộ, đảng viên, quần chúng trong lực lượng vũ trang tỉnh càng nêu cao tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh (nhiệm kỳ 2020 - 2025) đề ra, góp phần xứng đáng cùng Đảng bộ và Nhân dân tỉnh nhà đưa Hà Tĩnh phát triển nhanh hơn, bền vững hơn, ngày càng văn minh, hiện đại □



CÔNG TÁC ĐẢM BẢO AN NINH TRẬT TỰ TRƯỚC THÈM ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH HÀ TĨNH LẦN THỨ XIX

Đại tá NGUYỄN THANH LIÊM 
Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX (nhiệm kỳ 2020-2025) là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng tập trung sức mạnh, trí tuệ của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân đóng góp vào việc xây dựng, hoạch định chiến lược mới đưa tỉnh ta phát triển nhanh, bền vững trong những năm tới. Để góp phần vào thành công của Đại hội, Công an tỉnh đã xây dựng, triển khai nhiều phương án, kế hoạch tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn.



Công an tỉnh ra quân tấn công trấn áp tội phạm đảm bảo ANTT các sự kiện quan trọng năm 2020

Quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị, Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW, ngày 18/10/2019 của Ban Tổ chức Trung ương, Kế hoạch số 193-KH/TU, ngày 28/8/2019

của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chỉ thị số 06/CT-BCA-V01, ngày 25/6/2019

và Kế hoạch số 234/KH-BCA-V01, ngày 25/6/2019 của Bộ Công an về công tác bảo đảm ANTT đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội lần thứ XIII của Đảng... Công an tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 170/KH-CAT, ngày 29/7/2019 về công



tác bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Kế hoạch số 60/KH-CAT, ngày 02/6/2020 về bảo đảm an ninh, an toàn Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX (nhiệm kỳ 2020-2025), cùng nhiều văn bản chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, Công an các huyện, thành phố, thị xã tập trung triển khai đồng bộ các phương án, biện pháp công tác đảm bảo ANTT đại hội đảng các cấp trên địa bàn toàn tỉnh, hướng tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Trên lĩnh vực bảo vệ an ninh quốc gia, Công an tỉnh đã chủ động nắm chắc tình hình từ xa, từ cơ sở; phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn, loại trừ các nhân tố phức tạp liên quan đến ANTT có tác động đến quá trình chuẩn bị, tổ chức Đại hội; nhất là hoạt động khủng bố, phá hoại, biểu tình gây rối, tác động chuyên hóa nội bộ, hình thành các tổ chức đối lập, kích động biểu tình, gây rối... Tích cực tham mưu, phối hợp với các cơ quan, ban, ngành để phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, đẩy mạnh tuyên

truyền, vận động Nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; ủng hộ, giúp đỡ lực lượng công an trong phòng ngừa, ngăn chặn làm thất bại mọi âm mưu hoạt động của các thế lực thù địch, phản động, khủng bố và phần tử xấu, đảm bảo tuyệt đối an toàn Đại hội. Công an tỉnh cũng đã tích cực phối hợp, tập trung thực hiện tốt các nội dung, yêu cầu theo các văn bản chỉ đạo của Trung ương, địa phương liên quan đến công tác nhân sự, triển khai công tác bảo vệ chính trị nội bộ, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cơ quan bảo vệ pháp luật trong điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc. Chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương chủ động nắm chắc tình hình liên quan đến việc bố trí, sắp xếp, quy hoạch cán bộ các cấp; việc thực hiện chủ trương tinh gọn bộ máy của hệ thống chính trị theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII); công tác điều tra, xử lý các vụ việc, vụ án liên quan đến cán bộ, đảng viên; tình hình đơn khiếu nại, tố cáo có liên quan đến nhân sự Đại hội; dư luận, phản ứng của cán bộ, đảng viên, các giai tầng xã hội trước một số tình hình, vụ việc... Từ đó, kịp thời phát hiện,

tham mưu xử lý những vấn đề phức tạp phát sinh, hạn chế gây ảnh hưởng, tác động xấu.

Trên lĩnh vực bảo đảm trật tự an toàn xã hội, công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và vi phạm pháp luật được triển khai quyết liệt, gắn với đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT, bảo vệ các sự kiện chính trị quan trọng trong năm 2020; tập trung điều tra, khám phá nhanh các vụ án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng, các vụ án được dư luận quan tâm. Vì vậy, qua 9 tháng đầu năm 2020, tình hình trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh được đảm bảo; công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm đạt được nhiều kết quả nổi bật; tỷ lệ điều tra, khám phá các vụ việc liên quan đến tội phạm hình sự ở mức cao (đạt 88,5%), trong đó án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt 100%. Tội phạm ma túy hoạt động trên tuyến biên giới Việt - Lào được chỉ đạo tấn công, trấn áp quyết liệt, kịp thời phát hiện, bắt giữ 176 vụ, 233 đối tượng, thu giữ số lượng lớn ma túy gồm 26 bánh heroin, 185 kg ma túy đá, 322.000 viên MTTH, 14 kg ketamine. Kiểm soát và từng bước đẩy lùi các



hoạt động xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, môi trường, chủ động phát hiện, bắt giữ 1.044 vụ, 1.116 đối tượng liên quan. Thực hiện tốt công tác vận động toàn dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về lĩnh vực này, thu giữ trên 1.670 kg pháo, 123 kg thuốc nổ. Tăng cường phối hợp thực hiện các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, tập trung giải quyết các “điểm đen về TNGT”; phát hiện, xử lý gần 32.000 trường hợp vi phạm, phạt tiền hơn 36 tỷ đồng. Tổ chức tốt công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, giảm thiểu số vụ cháy, nổ, không để xảy ra các vụ cháy rừng trên diện rộng.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến công tác tổ chức Đại hội, Công an tỉnh đã bám sát nội dung, tinh thần chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tập trung thực hiện “nhiệm vụ kép” vừa phòng, chống dịch bệnh Covid-19 vừa triển khai các biện pháp công tác

đảm bảo ANTT. Vì vậy, trong thời gian qua, mặc dù dịch bệnh Covid-19 bùng phát trở lại và diễn biến phức tạp, tỉnh Hà Tĩnh đã thành công trong việc ngăn ngừa, kiểm soát dịch bệnh Covid-19 không để tái xuất hiện.

Song song với triển khai các mặt công tác đảm bảo ANTT tại địa bàn cơ sở, Công an tỉnh đã tập trung thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND, hoàn thành Đề án bố trí Công an chính quy đảm nhận các chức danh Công an xã trên địa bàn toàn tỉnh. Giới thiệu Trưởng Công an xã tham gia nhân sự ban chấp hành Đảng bộ xã, thị trấn, phục vụ hiệu quả công tác đảm bảo ANTT tại cơ sở. Hiện nay, Công an tỉnh đang gấp rút thực hiện lộ trình đảm bảo cơ cấu bố trí tối thiểu mỗi xã, thị trấn có 05 đồng chí Công an chính quy.

Bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, hiện nay, Công an tỉnh đã chuyển trọng tâm sang công tác bảo vệ an ninh, an toàn Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; tập trung nắm tình hình, dư luận trong nội bộ và các giai tầng xã hội; nhất là hoạt động chống phá của các hội nhóm, tổ chức

phản động, đối tượng bất mãn, cơ hội chính trị, cực đoan, quá khích. Chỉ đạo các lực lượng tăng cường công tác bảo vệ an toàn trước, trong và sau Đại hội. Triển khai các biện pháp nghiệp vụ quản lý, giám sát chặt chẽ các đối tượng trọng điểm; kịp thời vô hiệu hóa các hoạt động phức tạp. Tăng cường tuần tra, kiểm soát, bảo đảm an toàn các địa bàn, mục tiêu trọng điểm không để xảy ra đột xuất, bất ngờ. Tiếp tục thực hiện tốt công tác rà soát tiêu chuẩn chính trị nhân sự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh, đại biểu dự Đại hội cấp tỉnh theo yêu cầu của Tỉnh ủy và các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Bộ Công an. Tham mưu Ban tổ chức Đại hội xây dựng, quán triệt nội quy, quy chế hoạt động của Đại hội, đại biểu; nhất là quy chế bảo mật thông tin, quản lý, sử dụng tài liệu. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT, bảo vệ các sự kiện chính trị quan trọng trong năm 2020, hướng đến đảm bảo tuyệt đối an toàn Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XIX, góp phần quan trọng tạo nên thành công của sự kiện chính trị quan trọng này □



XÂY DỰNG THỂ TRẬN BIÊN PHÒNG TOÀN DÂN NGÀY Càng VỮNG CHẮC

Đại tá NGUYỄN THÁI BÌNH

Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh



Cán bộ, chiến sỹ BĐBP Hà Tĩnh tuyên truyền về đường biên mốc quốc giới cho bà con 2 bên biên giới Hà Tĩnh - Bôlykhămxay

Tỉnh Hà Tĩnh có đường biên giới đất liền 164,4 km tiếp giáp với 2 tỉnh Bôlykhămxay và Khăm Muộn, nước CHDCND Lào và tuyến bờ biển dài 137 km. Khu vực biên giới có 41 xã, phường, thị trấn, thuộc 08 huyện và 01 thị xã, dân số hơn 2,5 vạn người, chiếm 19% dân số toàn tỉnh, có 08

dân tộc ít người với 1.228 người. Những năm qua, đời sống của Nhân dân khu vực biên giới từng bước được cải thiện, nhiều dự án trọng điểm được triển khai. Tuy nhiên, thời gian qua tình hình biên giới, vùng biển có nhiều diễn biến phức tạp, các thế lực thù địch tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động chống phá, nhất là lợi dụng sự kiện Trung

Quốc hạ đặt trái phép dàn khoan HD 981 năm 2014, sự cố môi trường biển 4 tỉnh miền Trung năm 2016, các thế lực thù địch, phản động tăng cường tuyên truyền, kích động quần chúng tụ tập, tuần hành, khiếu kiện, gây rối; hoạt động của các loại tội phạm nhất là tội phạm về ma túy có chiều hướng gia tăng và mạnh động; tình



hình thiên tai bão lũ, dịch bệnh diễn biến phức tạp.

Nhận thức rõ vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về biên giới quốc gia, quán triệt sâu sắc các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với vùng biên giới, hải đảo, đặc biệt là Quyết định số 16/HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) về “Ngày Biên phòng” và Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 28/3/1998 của Thủ tướng Chính phủ về “Tăng cường chỉ đạo xây dựng và phát triển kinh tế xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh ở các xã, phường biên giới, hải đảo”, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành các chỉ thị, kế hoạch chỉ đạo các sở, ban, ngành, các địa phương triển khai thực hiện tốt các nội dung về “Ngày Biên phòng toàn dân”, tập trung xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh, từ đó phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, không ngừng khẳng định vai trò nòng cốt của BĐBP tỉnh trong quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia trên địa bàn.

Nhằm xây dựng nền biên phòng vững chắc, đảng ủy BĐBP tỉnh và 9 huyện ủy,

thị ủy; đảng ủy các đồn biên phòng và 41 đảng ủy xã, phường, thị trấn có biên giới, vùng biển ký kết và thực hiện tốt Quy chế phối hợp; thực hiện tốt chủ trương đưa cán bộ Bộ đội Biên phòng về tăng cường cho các xã biên giới, bờ biển, tham gia đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, xây dựng, triển khai Đề án tăng cường cán bộ biên phòng tham gia cấp ủy cấp huyện, giữ chức vụ chủ chốt cấp xã nhiệm kỳ 2020 - 2025 và những năm tiếp theo góp phần xây dựng chính quyền, đoàn thể ở địa phương vững mạnh. Phối hợp với các lực lượng chức năng chủ động nắm chắc tình hình, đề ra các phương án, đối sách giải quyết đúng đắn, hiệu quả các vấn đề nổi lên trên địa bàn biên giới, vùng biển. Điển hình là giải quyết vụ gây mất an ninh trật tự ở Đông Yên, Kỳ Lợi năm 2013; vụ gây rối an ninh trật tự ngày 14/5/2014 tại Công ty Formosa; vụ gây rối an ninh trật tự tại huyện Lộc Hà ngày 03/4/2017 và 82 vụ tụ tập, khiếu kiện từ sau sự cố môi trường biển 2016...

Công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, BĐBP tỉnh đã chủ trì và phối hợp với các lực lượng chức năng đấu tranh thắng lợi 286 chuyên án, vụ án, bắt giữ 531 đối tượng, tang vật thu giữ: 624 bánh hêrôin; 168

kg ma túy tổng hợp dạng đá; 3.137 kg cần sa và 3,5 tấn tiền chất ma túy; 25 kg thuốc phiện; 251.270 viên ma túy tổng hợp; 685 kg thuốc nổ, 2.264 kíp nổ, 723,5 mét dây cháy chậm; 1.726 kg và 398 quả pháo nổ, 234 khẩu súng.

Thực hiện tốt Chỉ thị 01-CT/TTg ngày 09/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh quốc gia trong tình hình mới. BĐBP tỉnh đã tham mưu, phối hợp với các lực lượng, ban ngành đoàn thể cấp tỉnh và cấp ủy, chính quyền các địa phương, thực hiện có nền nếp, hiệu quả. Đến nay, trên địa bàn khu vực biên giới, vùng biển của tỉnh đã thành lập và duy trì hoạt động 25 tập thể cơ quan, thôn tham gia tự quản trên 164 km/164km đường biên giới; UBND các huyện, thị xã đã quyết định công nhận: 367 hộ với tổng số 547 người đăng ký tự quản 53/53 cột mốc; 357 tổ tự quản an ninh trật tự thôn bản; 649 tổ an ninh trật tự ở các bến bãi; 284 tổ tàu thuyền an toàn; phân công 218 đảng viên phụ trách 1057 hộ trên địa bàn biên giới.

Phối hợp với các lực lượng Công an, Quân sự chủ động xây dựng, điều chỉnh, bổ sung hệ thống văn kiện tác chiến sát với tình hình



yêu cầu nhiệm vụ, tổ chức luyện tập các phương án chiến đấu. Duy trì nghiêm chế độ thường trực sẵn sàng chiến đấu. Công tác diễn tập, luyện tập các phương án, kế hoạch đã được triển khai và đạt kết quả tốt.

Công tác tuyên truyền, động viên con em các dân tộc nhập ngũ vào lực lượng BDBP, tạo nguồn cán bộ người dân tộc tại chỗ được tỉnh quan tâm, hiện nay có 05 đồng chí con em đồng bào các dân tộc đang công tác trong BDBP tỉnh. Trong thực hiện nhiệm vụ, cán bộ, chiến sĩ BDBP luôn bám sát cơ sở, gắn bó mật thiết với Nhân dân, tham gia có hiệu

quả vào việc củng cố hệ thống chính trị cơ sở, giúp đỡ Nhân dân phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo, góp phần củng cố vững chắc “thế trận biên giới lòng dân”, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và Quân đội... thiết thực xây dựng nền Biên phòng toàn dân vững chắc.

Thực hiện có hiệu quả các dự án phát triển kinh tế, xã hội, nhiều mô hình, phong trào của Hà Tĩnh trở thành điểm sáng của cả nước, nhất là phong trào xây dựng Nông thôn mới trong đó BDBP tỉnh là đơn vị dẫn đầu, đã tham gia tích cực, trách nhiệm, hiệu quả, huy

động hàng vạn ngày công, hỗ trợ hàng chục tỷ đồng. Đến nay BDBP tỉnh đã đỡ đầu 4 xã Sơn Kim 1, Sơn Kim 2 của huyện Hương Sơn, xã Hương Vĩnh, huyện Hương Khê và xã Kỳ Hà, thị xã Kỳ Anh về đích Nông thôn mới, tiếp tục đỡ đầu xã Kỳ Nam, thị xã Kỳ Anh và xã Hương Liên, huyện Hương Khê. Ngoài ra, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã xây dựng được nhiều mô hình hoạt động mang lại hiệu quả thiết thực như: mô hình “*Nâng bước em đến trường*”; “*Tiếp lửa yêu thương*”, “*Cầu nối se duyên*” chống hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào dân tộc Chứt; mô hình “*Câu lạc bộ tình thương*” tại



Cán bộ, chiến sĩ BDBP Hà Tĩnh giúp bà con xã Kỳ Hà, thị xã Kỳ Anh xây dựng Nông thôn mới



xã Sơn Kim 1, Chương trình “*Đông hành cùng phụ nữ biên cương*”.

Trong công tác đối ngoại nhân dân, đối ngoại Quốc phòng, đối ngoại Biên phòng BĐBP tỉnh tăng cường gặp gỡ, hội đàm, trao đổi với chính quyền, lực lượng chức năng của nước Bạn để giải quyết các vấn đề về biên giới lãnh thổ, hợp tác kinh tế, du lịch và thương mại. Tích cực phối hợp trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, giải quyết các vấn đề xảy ra trên biên giới. Triển khai có hiệu quả phong trào kết nghĩa giữa các cụm dân cư hai bên biên giới; chương trình kết nghĩa giữa các đồn biên phòng tuyên núi với các đơn vị bảo vệ biên giới 02 tỉnh của bạn Lào.

Chủ động phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ, cứu nạn trong những năm qua, BĐBP tỉnh đã kêu gọi, sắp xếp 70.897 phương tiện/359.279 thuyền viên đến vị trí an toàn trong các đợt bão, lũ. Điều động cán bộ, chiến sĩ; phương tiện cơ động ứng cứu tại các địa bàn xảy ra thiên tai, bão lũ. Tổ chức sơ tán, di dời, bố trí nơi ăn nghỉ cho 27.947 người dân ở các huyện, thị xã biên giới. Quyên góp được hơn 2,3 tỷ đồng và làm cầu nổi kêu gọi các doanh nghiệp, nhà hảo tâm ủng hộ tiền và vật chất hơn 60 tỷ đồng giúp

Nhân dân khắc phục hậu quả lũ lụt để nhanh chóng ổn định cuộc sống; cứu hộ, cứu nạn trên biển được 85 vụ/76 phương tiện/378 ngư dân.

Để xây dựng thế trận biên phòng toàn dân ngày càng vững chắc, thời gian tới, BĐBP tỉnh sẽ tập trung vào những nội dung, giải pháp trọng tâm sâu đây:

- Tiếp tục triển khai các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác biên phòng, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Trong đó, chú trọng phát huy sức mạnh tổng hợp để xây dựng nền biên phòng toàn dân và thế trận biên phòng toàn dân ngày càng vững chắc; xây dựng lực lượng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, sẵn sàng chiến đấu cao.

- Thực hiện tốt quy chế phối hợp, thực hiện hiệu quả phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về biên giới, biển đảo; vận động nhân dân phát huy tinh thần yêu nước, chấp hành nghiêm chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nêu cao tinh thần cảnh giác, tích cực tham gia đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu phá hoại của các

thế lực thù địch; chú trọng đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp công tác vận động quần chúng và phát huy có hiệu quả vai trò, ảnh hưởng của các trường thôn, người có uy tín trong các tôn giáo, dòng họ trên khu vực biên giới.

- Tích cực tham gia phong trào xây dựng nông thôn mới, giúp nhân dân khu vực biên giới biển, đảo phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xóa đói giảm nghèo. Đặc biệt, BĐBP tỉnh chủ động, tích cực, hiệu quả trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong thời gian tới.

Xây dựng thế trận Biên phòng toàn dân là một chủ trương, quan điểm đúng đắn của Đảng ta, là vấn đề mang tính chiến lược, phù hợp với lý luận và thực tiễn giai đoạn hiện nay. Vì vậy, xây dựng nền biên phòng toàn dân đòi hỏi phải thực hiện đồng bộ, toàn diện các giải pháp, kết hợp chặt chẽ giữa nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh và đối ngoại; xây dựng nền biên phòng toàn dân và thế trận biên phòng toàn dân trong nền quốc phòng toàn dân và thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới của Tổ quốc trong tình hình mới □



HUYỆN THẠCH HÀ ĐỘT PHÁ TRONG CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

TRẦN NHẬT TÂN

Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Thạch Hà



Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Thạch Hà lần thứ 5, nhiệm kỳ 2020-2025

Thời gian qua, Huyện ủy và UBND huyện Thạch Hà đã chỉ đạo, tổ chức thực hiện quyết liệt cải cách hành chính (CCHC), thủ tục hành chính (TTHC) và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao chất lượng giải quyết

thủ tục hành chính phục vụ người dân, doanh nghiệp. Nhờ quyết tâm cao và hành động quyết liệt, huyện Thạch Hà đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần quan trọng trong quá trình hội nhập và phát triển.

Trung tâm Hành chính công huyện Thạch Hà hiện

đang cung cấp dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 4, thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết đối với TTHC của 13/13 cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND huyện và các ngành Bảo hiểm xã hội huyện, Chi cục Thuế, Công an huyện, Điện lực huyện, Chi nhánh



Văn phòng Đăng ký đất đai Thạch Hà - Lộc Hà. Trung tâm lấy người dân và DN làm trung tâm Hành chính công để phục vụ, tạo bước đột phá trong công tác cải cách TTHC của huyện, xây dựng thái độ phục vụ tích cực, cởi mở của công chức, tăng cường hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan trong giải quyết công việc phục vụ Nhân dân và DN. Thông qua hoạt động của Trung tâm, các TTHC được tiếp nhận, giải quyết công khai, minh bạch, được giám sát, kiểm tra, đôn đốc bảo đảm tiến độ, đơn giản hóa quy trình, cắt giảm thời gian, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh, nhận được sự hài lòng của Nhân dân, DN.

Trung tâm hành chính công đã hỗ trợ triển khai phần mềm một cửa điện tử cho 22/22 xã, thị trấn. Tại Trung tâm đã tiếp nhận theo cơ chế một cửa: 11.906 hồ sơ; Kết quả xử lý: 11.539 hồ sơ đã giải quyết; 367 hồ sơ đang giải quyết; không có hồ sơ quá hạn. Các TTHC thuộc lĩnh vực đất đai, cấp phép xây dựng được rút ngắn thời gian giải quyết từ 20% trở lên so với quy định đã tạo điều kiện tốt nhất cho các tổ chức

và hộ gia đình sớm nhận kết quả. Với kết quả trên, Trung tâm hành chính công huyện Thạch Hà nhiều năm liền được UBND tỉnh đánh giá là đơn vị tập đầu về cải cách hành chính của tỉnh Hà Tĩnh.

UBND huyện Thạch Hà đã đẩy mạnh việc công bố, công khai các TTHC, các thông tin liên quan đến chủ trương, chính sách, quy định của Chính phủ, các bộ, ngành, của tỉnh nhằm minh bạch hóa công tác quản lý điều hành về kinh tế - xã hội để phục vụ người dân, DN tốt hơn. Việc thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp CCHC, TTHC, ứng dụng công nghệ thông tin trong dịch vụ công đã góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của huyện (CPI), tạo điều kiện thu hút đầu tư vào địa bàn. Chín tháng đầu năm, huyện đã tiếp nhận mới 11 dự án đầu tư, tổng vốn đầu tư đăng ký 272,39 tỷ đồng. Đến nay, toàn huyện có trên 50 dự án đi vào hoạt động hiệu quả, góp phần nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ, tạo công ăn việc làm cho hàng ngàn lao động.

Bên cạnh các giải pháp về cải cách hành chính, huyện quan tâm làm tốt công tác đối thoại trực tiếp của người đứng đầu với người dân để góp phần cải thiện chất lượng phục vụ của bộ máy từ huyện đến cơ sở. Từ năm 2016 đến nay, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền huyện đã tổ chức hội nghị đối thoại với Nhân dân gồm 77 cuộc, 9.228 lượt người tham gia, 1.022 lượt ý kiến. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn đã tổ chức 167 cuộc, 16.713 lượt người tham gia, 2.172 lượt ý kiến. Các kiến nghị, phản ánh chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực xây dựng Nông thôn mới, sản xuất nông nghiệp, việc làm, cấp giấy chứng nhận QSD đất, giải phóng mặt bằng, bồi thường sự cố môi trường biển, chính sách an sinh xã hội, tinh thần, ý thức, trách nhiệm thực thi công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức cơ sở, các phòng, ban cấp huyện... Cơ bản các ý kiến kiến nghị, đề xuất của Nhân dân được tập trung giải quyết dứt điểm, thấu tình, đạt lý, tạo được sự đồng thuận cao trong nhân dân. Đồng thời sau đối thoại, Ban Thường vụ Huyện



Hoạt động giao dịch tại Trung tâm hành chính công huyện Thạch Hà

ủy, UBND huyện chỉ đạo các tập thể, cá nhân có liên quan đến các tồn tại, hạn chế, nghiêm túc kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm để có hình thức xử lý phù hợp nhằm giáo dục, răn đe, phòng ngừa chung. Ngoài ra, Thường trực Huyện ủy thực hiện thường xuyên lịch tiếp công dân hàng tháng đã kịp thời tháo gỡ những khó khăn của tổ chức, công dân về thực hiện TTHC, đơn thư, vụ việc trên địa bàn; rà soát, phát hiện những TTHC còn rườm rà để kiến nghị

cấp có thẩm quyền sửa đổi, đơn giản hóa.

Thời gian tới, huyện Thạch Hà tiếp tục thực hiện các giải pháp xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, năng động phục vụ tốt nhất cho người dân và doanh nghiệp. Đặc biệt, khuyến khích các sáng kiến, cải tiến rút ngắn quy trình, giảm số lượng và đơn giản hóa TTHC. Ứng dụng công nghệ thông tin cung cấp dịch vụ công trực tuyến ở mức độ cao trong công tác tiếp nhận, xử lý các hồ sơ và trả kết quả

giải quyết TTHC, nhất là các hồ sơ trong lĩnh vực đất đai, chính sách an sinh xã hội, thu hút dự án đầu tư. Theo dõi, giám sát việc giải quyết TTHC tại các cơ quan, đơn vị để kịp thời đôn đốc, bảo đảm tiến độ, tăng cường trách nhiệm của cơ quan, cá nhân trong giải quyết TTHC cho người dân và DN. Thực hiện tốt, có hiệu quả những nội dung trên góp phần phòng ngừa, hạn chế tiêu cực, tham nhũng, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với cấp ủy, chính quyền huyện, với Đảng và Nhà nước □



QUAN ĐIỂM CỦA ĐẢNG, NHÀ NƯỚC VỀ ĐẤT ĐAI LIÊN QUAN ĐẾN TÔN GIÁO VÀ THỰC TRẠNG ĐẤT ĐAI TÔN GIÁO Ở HÀ TĨNH

DƯƠNG XUÂN HÒA 
Phó Ban Dân vận Tỉnh ủy

Ngay từ khi ra đời, Đảng Cộng sản Việt Nam đã thực sự quan tâm đến đời sống tín ngưỡng, tôn giáo của Nhân dân, quan tâm các điều kiện đảm bảo cho các tôn giáo hoạt động và phát triển, trong đó có lĩnh vực đất đai. Công tác quản lý nhà, đất liên quan đến tôn giáo trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh được các địa phương quan tâm thực hiện theo đúng quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, từng bước đảm bảo nhu cầu về nhà, đất và nơi sinh hoạt tôn giáo cho chức sắc, tín đồ các tổ chức tôn giáo.



Hội nghị biểu dương gương người tốt việc tốt trong đồng bào công giáo

Hiện tại, tỉnh Hà Tĩnh có 02 tôn giáo chính là Công giáo và Phật giáo, chiếm tỷ lệ khoảng hơn 13% dân số toàn tỉnh. Các tổ chức tôn giáo cơ bản có đường hướng, phương châm hành

đạo gắn bó đồng hành với dân tộc, sinh hoạt tôn giáo ổn định, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách Pháp luật của Nhà nước. Đời sống vật chất, tinh thần đồng bào các tôn giáo ngày càng nâng lên, nhiều hộ đồng bào

giáo dân phát triển mạnh về kinh tế, nhiều xã có đồng bào theo Công giáo đã hoàn thành mục tiêu xây dựng Nông thôn mới. Đồng bào chức sắc, tín đồ các tôn giáo tích cực tham gia các cuộc vận động, phong trào



yêu nước, hoạt động nhân đạo từ thiện... đóng góp vào sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng tỉnh nhà.

Nhận thức rõ tôn giáo là nhu cầu tinh thần của một bộ phận Nhân dân, đang và sẽ tồn tại cùng dân tộc trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Bởi vậy, ngay từ khi ra đời, Đảng Cộng sản Việt Nam đã thực sự quan tâm đến đời sống tín ngưỡng, tôn giáo của Nhân dân, đặc biệt là quan tâm đến công tác quản lý đất đai, nhu cầu sử dụng đất đai, xây dựng cơ sở thờ tự của các tôn giáo. Để đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo của nhân dân, Đảng, Nhà nước ta đã tiếp tục hoàn thiện những chủ trương, chính sách pháp luật về tôn giáo, nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới và hội nhập quốc tế. Các văn bản liên quan đến tôn giáo được ban hành, đặc biệt lần đầu tiên tại Hội Nghị lần thứ 7 BCH TW Đảng (khóa IX) đã ban hành Nghị quyết số 25 NQ/TW nhấn mạnh giải pháp tăng cường quản lý nhà nước như thống nhất chủ trương xử lý vấn đề nhà, đất sử dụng vào mục đích tôn giáo hoặc có liên quan đến tôn giáo. Đối với đất đai thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành; việc khiếu kiện liên quan đến nhà và cơ sở tôn giáo đã chuyển giao cho

chính quyền hoặc đoàn thể sử dụng, về nguyên tắc sử dụng, xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành, đối với những trường hợp nhà, đất đã hiến tặng có văn bản hiến tặng thì không đặt vấn đề trả lại. Tiếp đến Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã ban hành một số văn bản trên tinh thần Nghị quyết số 25 - NQ/TW, trong đó xác định nếu tôn giáo có nhu cầu sử dụng đất chính đáng, các địa phương cần xem xét kịp thời cấp đất ở vị trí phù hợp nhằm đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, đáp ứng nhu cầu chính đáng của Nhân dân. Nhằm cụ thể hóa các văn bản của Đảng, ngày 31/12/2008, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị 1940 - CT/TTg về nhà, đất liên quan đến tôn giáo; tiếp đến Luật Đất đai 2013 và một số nghị định của Chính phủ, Luật Tín ngưỡng tôn giáo được Quốc hội thông qua và có hiệu lực, trong đó các văn bản này quy định chi tiết các nội dung đất đai liên quan đến tôn giáo.

Thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, trong những năm qua, cấp ủy, chính quyền các cấp tỉnh Hà Tĩnh đã thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng đối với tôn giáo, quan tâm, tạo điều kiện cho các tôn giáo hoạt động và phát triển nhanh về tín đồ, tổ chức, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho

đồng bào các tôn giáo. Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ rà soát, thống kê tổng thể về tình hình quản lý, sử dụng nhà, đất có liên quan đến tôn giáo tại các địa phương; những khó khăn, vướng mắc về nhà, đất liên quan đến tôn giáo. Kết quả cho thấy, các tổ chức tôn giáo không ngừng tăng về số lượng tín đồ, chức sắc, cơ sở thờ tự, diện tích đất sử dụng; cơ sở vật chất nhà thờ, nhà chùa ngày càng khang trang, hiện đại. Hiện nay, đạo Công giáo có 6 hạt, 61 xứ, 237 họ đạo, 11 cơ sở dòng tu, 292 cơ sở thờ tự. So với năm 2003 tăng 15 xứ, 22 họ đạo và 10 cơ sở dòng tu, 58 cơ sở thờ tự. Năm 2004, diện tích đất sử dụng của các cơ sở Công giáo là 98,9 ha, hiện nay là 152,7 ha, tăng 53,8 ha so với năm 2003. Về Phật giáo, năm 2003 mới chỉ có 107 chùa có Ban hộ tự, đến nay đã có 300 ngôi chùa sử dụng số diện tích đất là 82,5 ha, tăng 24,3 ha trong thời gian 15 năm. Bên cạnh đó, thực hiện các văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, các ban, ngành liên quan đã hướng dẫn việc kê khai đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ); xem xét, giải quyết nhà đất của tôn giáo theo đúng chính sách pháp luật, phù hợp với thực tiễn, quan tâm giải quyết nhu cầu chính đáng về cơ sở thờ tự, tạo điều kiện thuận lợi



cho các tổ chức tôn giáo xây dựng, sửa chữa, nâng cấp các cơ sở thờ tự, đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng tôn giáo của quần chúng Nhân dân. Từ năm 2003 - 2019, Hà Tĩnh đã xem xét giao đất và cấp phép xây dựng mới 35 nhà thờ giáo xứ, 26 nhà thờ giáo họ, sửa chữa 15 nhà thờ giáo xứ, 185 nhà thờ giáo họ; cấp phép xây mới 45 chùa, sửa chữa 56 chùa của Phật Giáo.

Tuy nhiên, hiện nay công tác quản lý nhà nước về việc sử dụng đất đai của các tôn giáo vẫn còn một số hạn chế, như: hiện tượng coi nói, lấn chiếm, chuyển nhượng đất trái pháp luật diễn ra tại nhiều địa phương trong tỉnh; một số địa phương khi thực hiện cấp GCNQSD đất, một số cơ sở tôn giáo chưa có sự hợp tác với chính quyền trong quá trình giải quyết; vẫn còn đáng kể diện tích đất cơ sở tôn giáo chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nguồn gốc đất đai có lịch sử phức tạp, có nhiều trường hợp nhận chuyển nhượng trái quy định pháp luật, có trường hợp cơ sở tôn giáo đang sử dụng đất nhưng không hợp tác làm thủ tục đăng ký đất đai, cấp GCNQSD đất.

Để tiếp tục thực hiện hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đất đai liên quan đến tôn giáo, cấp ủy chính quyền các cấp cần

quan tâm thực hiện một số nhiệm vụ trong thời gian tới, như sau:

Một là, tiếp tục tuyên truyền, quán triệt các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước nhằm nâng cao nhận thức về tôn giáo, công tác tôn giáo, chính sách pháp luật liên quan đến đất đai tôn giáo (Luật Đất đai 2013 và các Nghị định của Chính phủ, Chỉ thị số 1940 của Thủ tướng Chính phủ, Luật tín ngưỡng tôn giáo...) trong hệ thống chính trị và nhân dân.

Hai là, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về đất đai có liên quan đến tôn giáo, trong đó đẩy mạnh việc cấp GCNQSD đất cho cơ sở tôn giáo kịp thời đáp ứng các nhu cầu, nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của người dân, của các cơ sở tôn giáo để tạo điều kiện thuận lợi trong việc sinh hoạt tôn giáo; các địa phương chủ động theo dõi, nắm chắc tình hình sử dụng đất đai, trật tự xây dựng của tổ chức, cơ sở tôn giáo trên địa bàn; phân tích, dự báo tình hình, từ đó xây dựng phương án ngăn chặn không để xảy ra vụ việc vi phạm và triển khai thực hiện các giải pháp đảm bảo an ninh, trật tự tại địa phương, cơ sở. Đồng thời có biện pháp chấn chỉnh, xử lý các hành vi vi phạm pháp

luật liên quan đất đai tôn giáo bằng các biện pháp tuyên truyền, thuyết phục, nhắc nhở, đấu tranh, xử lý theo quy định của pháp luật; hạn chế cơ sở tôn giáo coi nói, lấn chiếm, mở rộng diện tích đất vi phạm pháp luật.

Ba là, tiếp tục củng cố nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị vùng giáo; kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về tôn giáo theo hướng tinh gọn, chất lượng, hiệu quả; đẩy mạnh việc rà soát, thống kê diện tích đất đai các tôn giáo đang sử dụng để có cơ sở tham mưu giải quyết kịp thời các nhu cầu chính đáng sử dụng đất của tổ chức tôn giáo và các vụ việc tồn đọng; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ, các tổ chức - chính trị xã hội phù hợp với đặc điểm vùng đồng bào theo tôn giáo, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, “sống tốt đời đẹp đạo” trong tín đồ các tôn giáo.

Bốn là, chủ động, kịp thời đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề tín ngưỡng, tôn giáo, đặc biệt lợi dụng vấn đề đất đai liên quan đến tôn giáo để kích động chia rẽ nhân dân, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, gây rối, xuyên tạc, chống đối Đảng, Nhà nước và chế độ □



QUẢN LÝ BÁO CHÍ TRONG XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA TRUYỀN THÔNG HIỆN ĐẠI

NGUYỄN CÔNG THÀNH

Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông



Họp báo tuyên truyền Đại hội Đảng bộ lần thứ XIX

Những năm gần đây, với sự phát triển mạnh mẽ của các loại hình truyền thông, mọi thông tin trên các loại hình báo chí đều đến được với công chúng một cách dễ dàng và nhanh chóng. Đây là những giá trị, tiện ích to lớn của báo chí-truyền thông hiện đại, song cũng đặt ra không ít khó khăn, thách thức trong công tác định hướng, quản lý Nhà nước đối với lĩnh vực này.

Tăng cường định hướng thông tin, xử lý vi phạm

Có thể khẳng định, chưa bao giờ hoạt động báo chí lại sôi động, đa dạng như hiện nay. Việc phát triển theo xu hướng đa phương tiện, đa nền tảng giúp cơ quan báo chí có nhiều “món ăn” nóng hổi,

sinh động và hấp dẫn, đáp ứng nhu cầu thông tin ngày càng cao của công chúng. Tuy vậy, bên cạnh những thế mạnh và ưu điểm vượt trội, báo chí hiện đại cũng đang phải đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt của truyền thông xã hội và ngay giữa các cơ quan báo chí. Trong “cuộc đua” ấy,



rất nhiều tờ báo không còn giữ được những nguyên tắc căn cốt “đúng - trúng - hay”, mà sa vào “mê trận” giật tít, câu view. Cùng với đó, những tác động tiêu cực của cơ chế thị trường, những áp lực về nguồn thu, lợi ích thương mại khiến một số tờ báo xa rời tôn chỉ, mục đích, không còn giữ được chức năng, vai trò, sứ mệnh chính trị của báo chí cách mạng.

Trước thực tế đó, những năm qua, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Tĩnh đã tập trung nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước (QLNN) về báo chí - truyền thông. Cụ thể, Sở đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Chỉ thị tăng cường công tác quản lý thông tin, báo chí; lập danh sách người phát ngôn các địa phương, đơn vị; thường xuyên thanh kiểm tra, cập nhật danh sách các văn phòng đại diện, phóng viên thường trú (VPĐD-PVTT), đăng tải công khai trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh; ban hành văn bản hướng dẫn các địa phương trong việc tiếp xúc, làm việc với phóng viên đúng quy định, nhằm

thực hiện tốt việc cung cấp thông tin, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh kịp thời các hành vi vi phạm trong hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh.

Đặc biệt, Sở Thông tin và Truyền thông, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Hội Nhà báo tỉnh đã phối hợp chặt chẽ trong việc tổ chức hội nghị giao ban định kỳ để đánh giá hoạt động báo chí trên địa bàn, chỉ ra những tồn tại, hạn chế và định hướng công tác tuyên truyền các nhiệm vụ trọng tâm trong tháng tiếp theo, góp phần thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương. Hội nghị giao ban báo chí cũng là diễn đàn để lãnh đạo tỉnh và các ngành, địa phương tiếp nhận ý kiến phản ánh từ đội ngũ những người làm báo về những vấn đề nảy sinh ở cơ sở. Qua đó, nhiều vấn đề báo chí phản ánh đã được định hướng, chỉ đạo giải quyết kịp thời; một số địa phương, đơn vị đã chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý thông tin báo đăng theo quy định. Nhiều thông tin sai sự thật, thiếu khách quan, thông tin “giật gân, câu khách”; việc tác nghiệp không đúng quy

định... đã được nhắc nhở, chấn chỉnh.

Cùng với đó, Sở thường xuyên chỉ đạo đẩy mạnh công tác thanh tra, thành lập Tổ phản ứng nhanh để xử lý các vấn đề về thông tin trên báo chí và mạng xã hội. Từ đầu năm 2020 đến nay, đặc biệt là trong các đợt cao điểm phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Thanh tra Sở và Tổ phản ứng nhanh đã phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh, xử lý 65 vụ việc đưa tin sai sự thật trên mạng xã hội. Trong đó, Thanh tra Sở trực tiếp xử lý 17 vụ việc (xử phạt vi phạm hành chính 05 trường hợp; cảnh cáo, nhắc nhở, buộc gỡ bỏ và cam kết không tái phạm đối với các trường hợp khác); xử lý và đề nghị các cơ quan chức năng của Bộ Thông tin và Truyền thông xử lý 5 Báo điện tử, trang Thông tin điện tử đưa tin sai sự thật; 01 vụ việc phóng viên giả mạo giấy tờ tác nghiệp, 01 trường hợp lập Trang thông tin điện tử tổng hợp trái phép.

Phối hợp đưa công tác QLNN về báo chí đi vào quy củ

Mặc dù công tác



QLNN đã được siết chặt và đạt nhiều kết quả tích cực, song hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh thời gian qua vẫn đang bộc lộ một số vấn đề cần tiếp tục được chấn chỉnh. Đó là, một số cơ quan báo chí có VPĐD-PVTT trên địa bàn tỉnh hoạt động không đúng tôn chỉ, mục đích, cấp giấy giới thiệu không đúng quy định; tình trạng “báo hóa tạp chí”, giật tít câu view; một số phóng viên, cộng tác viên lợi dụng danh nghĩa báo chí để thực hiện các mục đích cá nhân, sách nhiễu cơ sở, doanh nghiệp...

Để công tác QLNN về báo chí trong thời gian tới tiếp tục được siết chặt và thật sự đi vào quy củ; đồng thời tạo môi trường thuận lợi để báo chí phát huy vai trò phản biện xã hội và đấu tranh phòng chống tiêu cực..., Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị thực hiện một số giải pháp:

Thứ nhất, tiếp tục phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hội Nhà báo tỉnh đổi mới phương thức, nâng cao hiệu quả

công tác định hướng thông tin, tổ chức tốt các hội nghị giao ban báo chí; siết chặt việc chấp hành các quy định đạo đức người làm báo, thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích được quy định trong giấy phép hoạt động báo chí. Đồng thời, phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý nghiêm các hành vi vi phạm như: Thông tin sai sự thật; lợi dụng danh nghĩa báo chí để những nhiều, vòi vĩnh cơ sở, doanh nghiệp; sử dụng các loại giấy tác nghiệp không đúng quy định, hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông...

Thứ hai, cụ thể hóa các nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị trong quản lý hoạt động của các VPĐD-PVTT, phóng viên, cộng tác viên của các cơ quan báo chí trung ương và tỉnh bạn hoạt động trên địa bàn; hướng dẫn các địa phương, đơn vị thực hiện tốt quy chế phát ngôn, xây dựng quy định về việc tiếp xúc, làm việc, cung cấp thông tin cho báo chí và phản hồi, xử lý kịp thời các thông tin báo chí phản ánh.

Thứ ba, chủ động nắm

bắt các vấn đề liên quan đến hoạt động thông tin, báo chí; trao đổi, cung cấp thông tin thường xuyên với các cơ quan liên quan để kịp thời định hướng, chỉ đạo thông tin tuyên truyền, nhất là những vấn đề, sự kiện quan trọng, nhạy cảm, có chiều hướng diễn biến phức tạp; tăng cường kết nối, tương tác với các đơn vị quản lý, chủ quản cơ quan báo chí trong việc bồi dưỡng, tập huấn nâng cao nhận thức chính trị, trách nhiệm xã hội và đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ những người làm báo; trang bị tốt cho nhà báo các kiến thức, kỹ năng, cách thức xử lý thông tin, tác nghiệp báo chí hiện đại; nâng cao trình độ, năng lực cho đội ngũ làm công tác tham mưu, quản lý báo chí.

Thứ tư, đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động báo chí, xuất bản... theo Nghị định số 159/2013/NĐ-CP của Chính phủ; tiếp tục đẩy mạnh hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước về báo chí và thông tin điện tử □



HIỆU QUẢ TỪ CÁC GIẢI PHÁP TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY RỪNG NĂM 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

HOÀNG QUỐC HUẤN

Chi Cục trưởng Chi Cục Kiểm lâm tỉnh

Mùa nắng nóng năm 2020, mặc dù thời tiết có nhiều diễn biến phức tạp, nắng nóng gay gắt kéo dài, nhiệt độ luôn ở mức cao từ 39 - 42°C nhưng với nhiều giải pháp, cách làm quyết liệt của cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp, các ngành chức năng, chủ rừng và sự đồng tình, ủng hộ của người dân trên địa bàn tỉnh trong công tác phòng cháy, chữa cháy rừng nên so với cùng kỳ năm 2019 số vụ cháy rừng giảm 7 vụ, diện tích rừng bị thiệt hại hoàn toàn không có khả năng phục hồi giảm 243ha.



Kiểm tra công tác phòng cháy chữa cháy rừng tại Ban quản lý rừng phòng hộ Ngàn Phố

Tỉnh Hà Tĩnh có diện tích rừng và đất lâm nghiệp lớn, trên 360 ngàn ha (chiếm trên 60% diện tích tự nhiên), trong đó có trên 110 ngàn ha rừng trọng điểm dễ cháy, trải đều trên địa bàn các huyện, thị xã;

hàng năm từ tháng 5 đến tháng 9 toàn tỉnh chịu ảnh hưởng trực tiếp của gió Phía Tây Nam (gió Lào), nhiệt độ bình quân luôn ở mức cao 39 - 42°C; địa hình đồi núi chia cắt, phức tạp; cơ sở hạ tầng lâm nghiệp hạn chế; đời sống người dân

miền rừng còn khó khăn, thu nhập thấp, ý thức trách nhiệm trong phòng cháy, chữa cháy rừng của một số người dân chưa cao, còn tự ý xử lý thực bì, đốt ong, ... sử dụng lửa trong rừng và ven rừng không đúng quy định về phòng cháy trong



mùa nắng nóng nên tiềm ẩn nguy cơ cháy rừng trên địa bàn là rất lớn.

Xác định công tác phòng cháy, chữa cháy rừng là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách của cả hệ thống chính trị và Nhân dân trên địa bàn, với phương châm lấy công tác phòng ngừa là chính, chữa cháy rừng phải kịp thời, hiệu quả. Năm 2020, Chi cục Kiểm lâm tỉnh đã chủ động tham mưu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo về Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững tỉnh giai đoạn 2016 - 2020 chỉ đạo các địa phương, chủ rừng và các ngành liên quan triển khai, thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng cháy, chữa cháy rừng, như:

Tham mưu kiện toàn 190 Ban Chỉ đạo các cấp từ tỉnh đến huyện, xã và chủ rừng về Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016 - 2020 với 3.782 người tham gia và ban hành quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên gắn với địa bàn phụ trách để chỉ đạo, kiểm tra, giám sát trong quá trình tổ chức thực hiện.

Tập trung làm tốt công

tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng cháy, chữa cháy rừng nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của cộng đồng dân cư trong công tác phòng cháy, chữa cháy rừng với nội dung và hình thức phong phú; đặc biệt đã xác định và phân công rõ trách nhiệm chính trong tổ chức thực hiện giữa cấp ủy, chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng trong tổ chức thực hiện tuyên truyền. Kết quả, từ đầu năm đến nay đã tổ chức tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh, truyền hình tỉnh, huyện, xã với 3.491 lượt/44.210 phút; nói chuyện chuyên đề trong các nhà trường, cộng đồng dân cư, qua đó tổ chức ký 75.336 bản cam kết thực hiện tốt công tác phòng cháy, chữa cháy rừng tại 163 trường học và 363 thôn, xóm, ngoài ra vào thời điểm cao điểm nắng nóng còn tổ chức tuyên truyền lưu động tại các vùng trọng điểm có nguy cơ xảy ra cháy rừng cao. Thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin tình hình thời tiết, khí tượng thủy văn, dự báo và thông tin cấp dự báo cháy rừng hàng ngày khi cấp dự báo cháy rừng đến Cấp IV và Cấp V để mọi người dân biết, chủ động các biện

pháp phòng ngừa.

Chi đạo UBND cấp huyện, cấp xã, chủ rừng soát xét, xây dựng kế hoạch, phương án bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2020 sát đúng với tình hình thực tế và triển khai thực hiện hiệu quả. Trong đó, chú trọng kiểm tra, rà soát các khu vực rừng trọng điểm dễ cháy để có kế hoạch xây dựng, tu sửa hệ thống công trình phòng cháy, chữa cháy rừng, thực hiện giảm vật liệu cháy rừng theo quy định nhằm ngăn chặn cháy lan giữa các khu vực; bảo dưỡng, mua sắm các công cụ, dụng cụ, trang thiết bị chữa cháy. Đối với những khu rừng dễ cháy có đường giao thông, đường sắt, đường điện cao thế đi qua và những khu rừng giáp ranh với kho xăng dầu, khu dân cư, nghĩa trang và các khu vực dễ phát sinh nguồn lửa khác phải phát dọn thực bì, tạo hành lang an toàn phòng cháy, chữa cháy rừng phù hợp theo quy định của pháp luật,... Đến nay, đã làm mới, tu sửa được 233,73 km đường băng cản lửa, 31 chòi canh lửa, 320 biển tường, 2.842 biển báo,...; xử lý thực bì giảm vật liệu cháy rừng 3.232 ha; tu sửa, bảo dưỡng 400



máy thổi gió, 88 cửa xăng và nhiều công cụ, dụng cụ khác phục vụ phòng cháy, chữa cháy rừng,...

Chỉ đạo các địa phương, lực lượng Kiểm lâm, chủ rừng bố trí lực lượng luân phiên thực hiện tốt công tác trực, gác phát hiện sớm lửa rừng tại các chòi canh, điểm trực và tổ chức báo cháy theo đúng quy định; đối với các khu vực rừng trọng điểm dễ cháy các địa phương thành lập lực lượng gồm: Kiểm lâm, chủ rừng, chính quyền xã trực tại các chốt, trạm cửa rừng để kiểm soát người ra vào rừng trong thời gian cao điểm nắng nóng, người ra vào rừng phải được khai báo và theo dõi. Nghiêm cấm các tổ chức, cá nhân đốt xử lý thực bì trong thời gian cao điểm nắng nóng (*cấp dự báo cháy rừng từ Cấp IV đến Cấp V*); phát hiện, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định về phòng cháy, chữa cháy rừng để tuyên truyền, giáo dục, răn đe đối tượng khác.

Xây dựng phương án tổ chức chỉ đạo, chỉ huy và điều động lực lượng cấp tỉnh, nòng cốt là lực lượng Quân đội, Bộ đội Biên phòng, Công an, Nông nghiệp và PTNT (500 người), cùng

với các dụng cụ, phương tiện sẵn sàng tham gia ứng cứu chữa cháy rừng khi có cháy lớn xảy ra; cấp huyện, xã, chủ rừng đã thành lập 341 tổ, đội xung kích chữa cháy rừng, với 7.953 người tham gia (*được tập huấn và trang bị công cụ, dụng cụ, trang thiết bị*) sẵn sàng “4 tại chỗ” tham gia chữa cháy rừng. Thành lập đoàn liên ngành cấp tỉnh, huyện kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện phương án phòng cháy, chữa cháy rừng ở các địa phương, chủ rừng, phát hiện và bổ cứu kịp thời các tồn tại, thiếu sót, đảm bảo phương án có tính khả thi.

Sau các điểm phát lửa, vụ cháy rừng xảy ra tổ chức lực lượng để điều tra, xác minh, làm rõ nguyên nhân, đối tượng gây cháy rừng kịp thời và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định về phòng cháy, chữa cháy rừng gắn với tuyên truyền, giáo dục, răn đe đối tượng khác. Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh đã xử lý 10 vụ vi phạm quy định an toàn về phòng cháy, chữa cháy rừng, xử phạt 22,9 triệu đồng; cơ quan Công an đã phối hợp với lực lượng Kiểm lâm, chính quyền địa phương, chủ rừng điều tra, xác minh,

làm rõ được đối tượng, nguyên nhân gây cháy của 02 vụ cháy rừng tại xã Ân Phú - huyện Vũ Quang và xã Sơn Lộc - huyện Can Lộc, hiện đang củng cố, hoàn thiện hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, sự chủ động tham mưu tổ chức thực hiện quyết liệt của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và lực lượng Kiểm lâm, sự nỗ lực vào cuộc, triển khai đồng bộ các giải pháp phòng cháy, chữa cháy rừng của cấp ủy, chính quyền các cấp, chủ rừng, các ngành chức năng có liên quan và nhân dân trên địa bàn nên công tác phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2020 đạt được nhiều kết quả khả quan, số vụ cháy rừng và diện tích rừng bị thiệt hại do cháy rừng gây ra giảm so với những năm gần đây. Tin rằng, với những kinh nghiệm trong triển khai công tác phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2020, thời gian tới rừng ở Hà Tĩnh sẽ ngày càng được bảo vệ tốt hơn, đảm bảo an toàn trước giặc lửa trong mùa nắng nóng □



THỰC HIỆN HIỆU QUẢ CÁC GIẢI PHÁP PHÒNG, CHỐNG THAM NHỮNG GÓP PHẦN XÂY DỰNG ĐẢNG TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH

LÊ TOÀN THẮNG

Phó Chánh Thanh tra tỉnh



Hội nghị trực tuyến phổ biến, quán triệt thực hiện Chỉ thị số 10 của Thủ tướng Chính phủ (tại điểm cầu Hà Tĩnh)

Trong những năm qua, thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và các chỉ thị, nghị quyết về phòng, chống tham nhũng (PCTN), công tác PCTN đã có những chuyển biến rõ rệt, đạt nhiều kết quả toàn diện, tạo hiệu ứng tích cực, lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống xã hội, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Hội nghị Trung ương 6 (lần 2) khóa VIII đã nêu rõ: “Các cấp ủy đảng và người đứng đầu

các cấp, các ngành từ Trung ương đến cơ sở phải chịu trách nhiệm chống tham nhũng ở nơi mình phụ trách”; Đại hội XII của Đảng tiếp tục nhấn mạnh: “Xác định đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng, đồng thời là nhiệm vụ khó khăn, phức tạp, lâu dài; là trách nhiệm của các cấp ủy đảng, trước hết là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền và của toàn bộ hệ thống chính trị”.

Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã

tích cực, chủ động triển khai, xây dựng, ban hành văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác PCTN (trong đó có nhiều văn bản quy phạm có tính mới, sáng tạo, hiệu quả cao). Trong kỳ, Tỉnh ủy đã ban hành 73 văn bản, UBND tỉnh ban hành mới, sửa đổi, bổ sung trên 119 văn bản QPPL và hàng trăm văn bản chỉ đạo để cụ thể hóa chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác PCTN và triển khai thực hiện. Ban Thường vụ Tỉnh ủy



đã ban hành “Quy chế phối hợp trong công tác phòng, chống tham nhũng” giữa Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy với các cơ quan: Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Toà án nhân dân tỉnh; ban hành Văn bản nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong thực hiện chống “tham nhũng vặt” và chấn chỉnh, xử lý nghiêm tham nhũng, tiêu cực trong các cơ quan có chức năng PCTN. Các vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực đều được xem xét giải quyết kịp thời, đúng quy định của pháp luật. Kết quả xử lý được công khai, báo chí phản ánh, đưa tin kịp thời đã tạo hiệu ứng lan tỏa về khí thế, quyết tâm của Đảng, chính quyền trong công tác PCTN, góp phần giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện hoàn thành mục tiêu Nghị quyết Đảng bộ tỉnh Khóa XVIII. Qua đó, thể hiện được vai trò quan trọng của Ban Nội chính Tỉnh ủy trong tham mưu Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo công tác PCTN từ khi thành lập (07/2013) đến nay; tiếp tục khẳng định chủ trương đúng đắn của Đảng về việc tái thành lập Ban Nội chính Trung ương và Ban Nội chính các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương tại Hội nghị TW5, Khóa XI.

Tuy vậy cũng phải thẳng thắn nhìn nhận rằng, các biện pháp phòng ngừa tham nhũng

chưa phát huy toàn diện và hiệu quả chưa cao. Để phòng ngừa và đẩy mạnh cuộc đấu tranh PCTN, thiết thực xây dựng và chỉnh đốn Đảng, làm cho Đảng trong sạch, vững mạnh, trong thời gian tới, cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau:

Thứ nhất: Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCTN. Các cấp ủy đảng và người đứng đầu phải thực sự coi công tác PCTN là một trọng tâm công tác lớn của công tác xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước, xác định rõ các lĩnh vực trọng tâm, địa bàn trọng điểm trong từng thời gian để tập trung chỉ đạo. Đưa công tác PCTN vào chương trình công tác tháng, quý, năm; đưa kết quả công tác PCTN trở thành một trong các tiêu chí để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của mỗi cơ quan, tổ chức, đơn vị. Các nội dung chỉ đạo, cam kết được xác định cụ thể, trọng tâm trong từng năm của tổ chức Đảng các địa phương, đơn vị cần tập trung giải quyết bằng cam kết uy tín, trách nhiệm, gắn với việc đánh giá, phân loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu cấp ủy hàng năm. Việc xác định rõ ràng, cụ thể các nội dung cam kết với Tỉnh ủy là cơ sở để các địa phương, đơn vị lãnh đạo, thực hiện; tạo sự lan tỏa, dẫn dắt trong thực hiện nhiệm vụ hàng năm về công tác PCTN, góp phần thực

hiện hoàn thành các nhiệm vụ, mục tiêu đề án giao.

Thứ hai: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, làm cho mọi đảng viên, cán bộ, công chức và người dân nhận thức đầy đủ, sâu sắc về trách nhiệm, nghĩa vụ đối với công tác PCTN. Nâng cao nhận thức của các cấp ủy, chính quyền, ban, ngành chức năng, của đội ngũ cán bộ, đảng viên và mỗi người dân về quyết tâm của Đảng, Nhà nước đối với cuộc đấu tranh PCTN; phát huy vai trò của cán bộ, đảng viên nói chung, đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu tại mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị nói riêng trong thực thi trọng trách được giao gắn với đấu tranh PCTN trên tinh thần “*cán bộ, đảng viên giữ chức vụ càng cao thì càng phải gương mẫu nêu gương*” theo Quy định số 08-QĐ/TW, ngày 25-10-2018, của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 7-6-2012, “*Về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp*”. Nâng cao hiểu biết, kiến thức pháp luật về PCTN cho cán bộ, công chức và người dân. Triển khai có hiệu quả Đề án đưa nội dung PCTN vào chương trình giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng. Tiếp tục gắn việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “*Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn*



chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “*Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh*”.

Thứ ba: Phải công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị để cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức... nhà nước nhận thức rõ trách nhiệm của mình trong thực hiện chức trách, công vụ theo đúng trình tự, thủ tục, thẩm quyền mà pháp luật quy định. Thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp về phòng ngừa tham nhũng theo Luật Phòng, chống tham nhũng. Cụ thể là Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, cấp ủy đảng các cấp có trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, sở, ngành, địa phương làm tốt công tác triển khai, kiểm tra, giám sát và thực hiện đồng bộ, có hiệu quả 6 nhóm giải pháp về phòng ngừa tham nhũng, gồm: Công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị. Xây dựng và thực hiện chế độ, định mức, tiêu chuẩn. Xây dựng quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp, chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức. Minh bạch tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức. Thực hiện chế độ trách nhiệm của người

đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong công tác PCTN. Cải cách hành chính, đổi mới công nghệ quản lý và phương thức thanh toán.

Thứ tư: Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử trong việc phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng. Xử lý kiên quyết, kịp thời các hành vi tham nhũng, những người bao che cho tham nhũng. Chỉ đạo tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về công vụ, công chức, nhất là việc thực thi công vụ những vị trí trực tiếp giải quyết yêu cầu của công dân, tổ chức, doanh nghiệp. Đẩy mạnh việc thực hiện nâng cao năng lực thanh tra, kiểm tra, chú trọng tăng cường công tác đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về phòng, chống tham nhũng, phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp cho cán bộ, công chức cơ sở làm công tác thanh tra, kiểm tra. Tăng cường sự phối hợp giữa thanh tra nhà nước với các cơ quan Điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án và kiểm tra Đảng trong đấu tranh PCTN.

Thứ năm: Nâng cao vai trò giám sát của Hội đồng nhân dân các cấp và phát huy vai trò của xã hội trong PCTN. Hội đồng nhân dân các cấp tăng cường giám sát hoạt động PCTN, trước hết là giám sát hoạt động của các

cơ quan có chức năng PCTN. Thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức thành viên, các tổ chức quần chúng và của toàn dân; nâng cao vai trò của các cơ quan thông tấn, báo chí và nhà báo trong PCTN.

Trong giai đoạn hiện nay, đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng là nhiệm vụ trọng tâm của toàn Đảng, của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, góp phần nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng, tăng cường hiệu quả quản lý của Nhà nước. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nhấn mạnh “Tham ô, lãng phí và bệnh quan liêu” là “kẻ thù khá nguy hiểm, vì nó không mang gươm mang súng, mà nó nằm trong các tổ chức của ta, để làm hỏng công việc của ta... làm hỏng tinh thần trong sạch và ý chí khắc khổ của cán bộ ta. Nó phá hoại đạo đức cách mạng của ta là cần, kiệm, liêm, chính”. Vì vậy, các cấp ủy, tổ chức đảng và người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị phải coi trọng công tác phòng, chống tham nhũng; xem đây là một nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, góp phần giữ vững niềm tin của nhân dân đối với Đảng □



PHÁT HUY VAI TRÒ NÊU GƯƠNG CỦA CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN TRƯỚC HẾT LÀ CÁN BỘ LÃNH ĐẠO QUẢN LÝ CÁC CẤP

NGUYỄN THỊ LỆ HÀ

Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh

Báo cáo của Ban thường vụ Tỉnh ủy sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đánh giá: Tính tiên phong, gương mẫu của một số cán bộ, đảng viên chưa được phát huy rõ nét; đặc biệt là vai trò gương mẫu của người đứng đầu. Tinh thần tự phê bình và phê bình ở một số cán bộ, đảng viên còn yếu, chưa chủ động phát hiện, đấu tranh với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vẫn còn có một số cán bộ biểu hiện chủ nghĩa cá nhân, độc đoán, những nhiều nhân dân, vi phạm pháp luật. Công tác phát hiện, xây dựng, biểu dương, khen thưởng, nhân rộng điển hình chưa được quan tâm đúng mức. Công tác tuyên truyền gương điển hình “người tốt, việc tốt” chưa được đầu tư nhiều.

Báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, giám sát nhiệm

kỳ 2015-2020 của tỉnh Hà Tĩnh nêu rõ:

Một bộ phận cán bộ, đảng viên thiếu gương mẫu, ý thức chấp hành kỷ luật Đảng hạn chế; tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống chưa được ngăn chặn, đẩy lùi hiệu quả; tình hình vi phạm kỷ luật Đảng trong một số lĩnh vực, nội dung có chiều hướng gia tăng, nhất là trong việc chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, thiếu trách nhiệm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ, chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình.

Nhiệm kỳ 2015-2020, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp và các chi bộ đã thi hành kỷ luật 3.066 đảng viên (*tăng 920 đảng viên so với nhiệm kỳ 2010 - 2015*), Hình thức kỷ luật: khiển trách 2.439; cảnh cáo 403; cách chức 73; khai trừ 151 trường hợp; bên cạnh đó các tổ chức đảng có thẩm quyền đã đình chỉ sinh hoạt đảng đối với 50 đảng viên. Trong số đảng viên bị

thi hành kỷ luật có 88 trường hợp phải xử lý pháp luật và 237 trường hợp xử lý hành chính.

Từ thực trạng trên, đề xuất một số giải pháp thời gian tới

1. Tiếp tục đưa việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW đi vào chiều sâu, hiệu quả, thiết thực, cụ thể: Cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của tỉnh, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) “về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, đặc biệt là các quy định về nêu gương trong cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Trọng tâm là xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo



đức, trách nhiệm, có năng lực, tiên phong, gương mẫu, luôn đặt lợi ích của tập thể, quốc gia, dân tộc lên trên lợi ích cá nhân, thực sự là cán bộ của dân, phục vụ nhân dân, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng.

2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục trong toàn Đảng và toàn xã hội về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và ý thức trách nhiệm cá nhân của cán bộ, đảng viên trong việc học tập và làm theo Bác. Chú trọng biểu dương, nhân rộng gương người tốt, việc tốt, những cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả trên các lĩnh vực. Đồng thời phê bình những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng theo tinh thần Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị.

3. Phát huy vai trò giám sát, phản biện và góp ý của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo tinh thần Quyết định số 217-QĐ/TW, 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị khóa XI; tập trung thực hiện

Quy định 124-QĐ/TW, ngày 02/02/2018 của Trung ương về giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ đảng viên; việc thực hiện các quy định của Trung ương, của tỉnh về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên

4. Rà soát, hoàn thiện các quy định, quy chế, nội quy làm việc của các ban, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị. Thực hiện nghiêm các quy định về những điều đảng viên không được làm; trách nhiệm nêu gương trong cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu.

5. Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, tổ chức đảng và ủy ban kiểm tra các cấp đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, việc nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Kết hợp kiểm tra, giám sát thường xuyên với kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm; đề cao trách nhiệm tự kiểm tra của các tổ chức đảng. Thực hiện nghiêm Quy định 109-QĐ/TW, ngày 03/01/2018 của Trung ương về công tác kiểm tra của tổ

chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên.

Cấp ủy các cấp lựa chọn các nội dung công việc trọng tâm, kịp thời xử lý những vấn đề bức xúc, nổi cộm được dư luận quan tâm, nhất là những vấn đề lệch lạc về quan điểm, đường lối và suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; kiên quyết xử lý theo đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với những cán bộ, đảng viên có sai phạm, tham nhũng, tiêu cực. Có kế hoạch, biện pháp khắc phục cụ thể, phân công cán bộ lãnh đạo phụ trách, tập trung giải quyết dứt điểm những vấn đề bức xúc ngay từ cơ sở, tạo niềm tin cho cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Tinh thần, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp không phải tự nhiên mà có, phải thông qua tuyên truyền, giáo dục, phải đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát và phải có các chế tài đủ mạnh của Đảng và pháp luật. Vì vậy, xây dựng đạo đức của người cách mạng, đạo đức của đội ngũ cán bộ, đảng viên luôn là yêu cầu, đòi hỏi, là nền tảng để góp phần xây dựng Đảng vững mạnh □



NÂNG CAO HIỆU LỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ VÀ TÁI HÒA NHẬP CỘNG ĐỒNG CHO NGƯỜI CHẤP HÀNH XONG HÌNH PHẠT TÙ TRÊN ĐỊA BÀN HÀ TĨNH

TRẦN ĐÌNH TRỌNG

Trưởng phòng Nghiệp vụ I, Ban Nội chính Tỉnh ủy



Chương trình tuyên truyền giáo dục, giúp đỡ phạm nhân tái hòa nhập cộng đồng năm 2020

Ngày 05/8/2020 Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành Quyết định số 2489/QĐ-UBND về phê duyệt Đề án “Nâng cao hiệu lực quản lý Nhà

nước về Thi hành án hình sự và tái hòa nhập cộng đồng cho người chấp hành xong hình phạt tù trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh” đây là nội dung hết sức quan trọng có liên quan trực tiếp đến

trật tự, an toàn xã hội, đã và đang được Đảng, Nhà nước ta đặc biệt quan tâm. Thực hiện Luật Thi hành án hình sự và các văn bản quy định các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối



với người chấp hành xong án phạt tù trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, giai đoạn 2018 - 2022. Qua đó, hoạt động thi hành án hình sự và tái hòa nhập cộng đồng được tổ chức, thực hiện có hiệu quả, bảo đảm sự nghiêm minh, đồng thời thực hiện tốt chính sách khoan hồng, nhân đạo của Nhà nước ta trong giáo dục, cải tạo người phạm tội, góp phần phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

Tuy vậy, công tác thi hành án hình sự và tái hòa nhập cộng đồng thời gian qua vẫn còn những mặt tồn tại, hạn chế: Việc thi hành án treo, thi hành các hình phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ, cấm cư trú, quản chế, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định; việc theo dõi, giám sát, quản lý, giáo dục cải tạo người phải chấp hành hình phạt, người phải chấp hành biện pháp tư pháp, người chấp hành xong án phạt tù còn bị buông lỏng; các cơ quan có thẩm quyền trong lĩnh vực thi hành án hình sự mới chỉ quan tâm đến việc thi hành hình phạt tù mà chưa quan tâm đúng mức đến việc thi hành các hình phạt khác, ý thức của một bộ phận cán bộ, nhân

viên của các cơ quan, tổ chức và Nhân dân về chấp hành pháp luật thi hành án hình sự chưa cao; các tổ chức, cá nhân chưa thật sự quan tâm tạo điều kiện giúp đỡ cho người chấp hành xong án phạt tù, người đặc xá, người được tha tù trước thời hạn có điều kiện đã trở về cộng đồng để họ sớm ổn định cuộc sống, tránh tái phạm tội; việc tư vấn, tạo việc làm, xây dựng các mô hình tiêu biểu, cá nhân điển hình trong công tác tái hòa nhập cộng đồng còn mang tính hình thức, chưa thực sự có chiều sâu; đội ngũ cán bộ cơ quan quản lý và trực tiếp thực hiện nhiệm vụ thi hành án hình sự thiếu về số lượng và chưa bảo đảm về chất lượng; cơ sở vật chất, kinh phí cho công tác thi hành án hình sự chưa được đầu tư tương xứng với yêu cầu nhiệm vụ; thi hành án hình sự là một lĩnh vực hoạt động nghề nghiệp đặc thù, có tính nguy hiểm cao nhưng các chế độ, chính sách đối với người làm công tác này còn chưa phù hợp, thoả đáng. Bên cạnh đó, thời gian gần đây tình hình tội phạm có nhiều diễn biến phức tạp, đặc biệt là vụ gây rối trật tự công cộng và bắt giữ người trái pháp luật tại huyện Lộc Hà ngày 03/4/2017; tội phạm có tổ

chức hoạt động theo kiểu “xã hội đen”; tội phạm về ma túy, mua bán phụ nữ, trẻ em, xâm phạm tính mạng, sức khoẻ, nhân phẩm, tài sản của công dân; chống người thi hành công vụ, xâm phạm trật tự, an toàn xã hội... có xu hướng gia tăng, với tính chất và mức độ phạm tội ngày càng nghiêm trọng, dẫn đến số người phải chấp hành hình phạt tù và các hình phạt khác tăng lên làm cho nhiệm vụ quản lý, giáo dục cải tạo các đối tượng này ngày càng nặng nề, khó khăn, phức tạp hơn. Tỷ lệ tái phạm mặc dù đã giảm trong thời gian gần đây, tuy vậy vẫn còn ở mức cao. Theo thống kê năm 2019: Số người chấp hành án tại nơi cư trú tái phạm tội chiếm tỷ lệ 4%; người chấp hành xong án phạt tù về địa phương tái phạm tội chiếm tỷ lệ 2%, đã tạo nên áp lực cho công tác quản lý, đồng thời gây ra một số dư luận không tốt trong xã hội.

Để khắc phục những tồn tại hạn chế trên, góp phần nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước về thi hành án hình sự và tái hòa nhập cộng đồng cho người chấp hành xong hình phạt tù trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, cấp ủy, chính quyền các cấp và các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh cần phải tập



trung làm tốt một số nhiệm vụ, giải pháp sau:

Thứ nhất, tổ chức tập huấn chuyên sâu Luật Đặc xá năm 2018, Luật Thi hành án hình sự năm 2019, công tác tha tù trước thời hạn có điều kiện, các Nghị định, Thông tư hướng dẫn Luật và các văn bản có liên quan cho 100% lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ, chiến sỹ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ thi hành án hình sự và UBND cấp xã. Tuyên truyền sâu rộng về trách nhiệm của các cấp, các ngành trong công tác quản lý, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành án hình sự, người được tha tù trước thời hạn có điều kiện và người chấp hành xong án phạt tù, người được đặc xá tái hòa nhập cộng đồng. Xây dựng các mô hình, cá nhân điển hình tiên tiến trong công tác tái hòa nhập cộng đồng, xem xét đề nghị các cấp biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác thi hành án hình sự và tái hòa nhập cộng đồng.

Thứ hai, kêu gọi các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị xã hội và cá nhân xóa bỏ thái độ, định kiến, kỳ thị đối với người chấp hành xong án phạt tù khi trở về địa phương và đối tượng thi hành án hình sự ngoài xã

hội; đồng thời, quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ họ ổn định cuộc sống, góp phần phòng, chống tái phạm và vi phạm pháp luật, khuyến khích xây dựng các loại quỹ xã hội, quỹ từ thiện, quỹ tái hòa nhập cộng đồng để hỗ trợ cho công tác tái hòa nhập cộng đồng, nhất là hỗ trợ cho những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang chấp hành án, người chấp hành xong hình phạt tù. Có cơ chế, chính sách tạo điều kiện cho người chấp hành án hình sự tại cộng đồng và người chấp hành xong án phạt tù về địa phương được tiếp cận các nguồn vốn ưu đãi, ưu tiên vay vốn với lãi suất thấp. Thực hiện cơ chế, chính sách về dạy nghề, tạo việc làm cho người chấp hành án ngoài xã hội, người chấp hành xong án phạt tù về địa phương; khuyến khích các tổ chức doanh nghiệp, cơ sở đào tạo nghề nghiệp tích cực tham gia công tác thi hành án hình sự tái hòa nhập cộng đồng.

Thứ ba, tổ chức lồng ghép các chương trình phát triển kinh tế, xã hội gắn liền với chương trình chung tay góp sức cùng cộng đồng, tích cực tham gia công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và công tác quản lý thi hành án

hình sự, tái hòa nhập cộng đồng. Đồng thời, phát động phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân, xã hội hóa mạnh mẽ công tác thi hành án hình sự và tái hòa nhập cộng đồng một cách tích cực, hiệu quả.

Thứ tư, các tổ chức trực thuộc cấp huyện, xã phối hợp với chính quyền địa phương, các cơ quan quan tâm tạo điều kiện tiếp nhận, quản lý, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong hình phạt tù tái hòa nhập cộng đồng; xây dựng, nhân rộng các mô hình tiêu biểu, cá nhân điển hình tiên tiến trong công tác tái hòa nhập cộng đồng. Thường xuyên phân công cán bộ đoàn, hội viên tại các cơ sở phụ trách trực tiếp, tổ chức gặp gỡ, trao đổi, nắm bắt tâm tư nguyện vọng, vận động người chấp hành án hình sự, người tái hòa nhập cộng đồng tham gia các hoạt động tập thể, văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao để họ xóa bỏ tâm lý mặc cảm, tự ti, đồng thời giúp đỡ họ tìm kiếm việc làm, ổn định cuộc sống, tránh để đối tượng xấu tiếp tục lôi kéo, dụ dỗ tái phạm tội. Thực hiện tốt cuộc vận động “Giáo dục, cảm hoá người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư” □



Trao bằng khen UBND tỉnh cho các tập thể tham gia chuyên án A3-220



Đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh và huyện Hương Sơn khánh thành công bố hoàn thành cắm biên báo khu vực biên giới



Thường trực Tỉnh ủy giao Ban khởi Nội chính

**Bản tin Nội chính Hà Tĩnh mong nhận được ý kiến đóng góp,
cộng tác của các đồng chí và bạn đọc.**

BẢN TIN NỘI CHÍNH HÀ TĨNH

Số 6 - Nguyễn Thiếp - TP. Hà Tĩnh

Điện thoại: 0239.369.1979 - Fax: 0239.389.2695

Email: Bantinhoichinhht@gmail.com